



ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญา และอื่นๆ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปให้ประเมินจากผลงานของพนักงานราชการผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ วรรคสองของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางนภา เศรษฐกร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

บัญชีรายละเอียดรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
แบบท้ายประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑. กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑๕ ราย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด/ตำแหน่ง
		<u>กลุ่มงานบริการ</u>
		<u>กองกลาง</u>
๑	นางสาวสมาน จันทร์ชัยภูมิ	เจ้าพนักงานธุรการ
๒	นางสาวสุธิดา ฉายศรี	เจ้าพนักงานธุรการ
๓	นางอภิสิทธิ์ เรืองจาบ	เจ้าพนักงานธุรการ
๔	นางสาวบุษผาร์ตน์ วิจิตรโท	เจ้าพนักงานธุรการ
๕	นางสาวมลิวลัย สร้อยมาลี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๖	นางชุตินธร ดาวกระจาย	เจ้าพนักงานธุรการ
		<u>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</u>
๗	นางสาววิกานดา ลีประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการ
		<u>กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา</u>
		<u>คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ</u>
๘	นางสาวศรัณยา จั๊ยมณี	จพ.การเงินและบัญชี
๙	นางสาวสุดารัตน์ ชยุตไพศาล	เจ้าพนักงานธุรการ
		<u>สำนักนโยบายและวิชาการ</u>
๑๐	นางสาวประภาพร พงษ์วัน	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๑	นางสาวอัญชลี โอบายะวาทย์	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๒	นางสาวรัตนา สุริยา	เจ้าพนักงานธุรการ
		<u>สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ</u>
๑๓	นางสาววรรณิ์ แต่งไทย	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๔	นายนเรศ มฤคสนธิ	จพ.การเงินและบัญชี
		<u>กลุ่มกฎหมาย</u>
๑๕	นางสาวสุพิชฌาย์ ชมชู	จพ.การเงินและบัญชี

๒. กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๓๙ ราย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด/ตำแหน่ง
		<u>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</u>
		<u>กองกลาง</u>
๑	นางสาวณัฐวดี สำเภาพ่อคำ	นักวิชาการพัสดุ

๑๗/๑๐/๕๗

